



ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อหมึกพิมพ์จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้มีโครงการ ชื่อหมึกพิมพ์จำนวน ๙ รายการ  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

หมึกพิมพ์จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง  
สิ้น ๖๗,๘๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมนูญ จันทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง



ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ได้มีโครงการ ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

หมึกพิมพ์จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๘๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมนูญ จันทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์





ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้มีโครงการ ขอซื้อวัสดุก่อสร้าง  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ขอซื้อวัสดุก่อสร้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน บางนอนค้าวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  
425 บาท (สี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางศุภลิตา หงษ์เจริญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา